
  

 

                 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยสามัญครั้งที่   3/2561 วันที่  20  ธนัวาคม  2560 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

5. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

6. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมัน่ กรรมการ 

  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร. ภาคภมิู  เสาวภาคย์ กรรมการ 

10. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล กรรมการและเลขานุการ 
  

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม  

1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการอืน่ 

2. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ติดราชการอืน่ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์    
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง  

2. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

3. นายธนกร  เคหา 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางดาริน  ชมภูพันธ ์           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

   เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                    1.1.1 ตําแหน่งทดแทน รศ.สุกิจ  ขันธปราบ และ น.สพ.ภาณุพงศ์  มหาพรหม 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า ตามหนังสือที่  ศธ  0523.1.7.2/ว 600  ลงวันที่  24   

พฤศจิกายน  2560 ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่  14/2560 เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2560 มีมติ 

ให้หน่วยงานเร่งดําเนินการสรรหาบุคคลมาบรรจุโดยเร็ว  ดังนี้ 

1. กรอบสังกัดหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการสรรหา ให้เร่งดําเนินการรบัสมัครและบรรจุ  
หากประกาศรับสมัครไปแล้ว 3 ครั้ง ยังไม่ได้คนมาบรรจุ มหาวิทยาลัยจะตัดโอนกรอบอัตรานั้นๆ มาไว้ 

ที่ส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิยาลัย (กรณีตําแหน่งทดแทน รศ.สุกิจ ขันธปราบ อยู่ใน 

ระหว่างประกาศรับสมัคร ครั้งที ่1) 

2. กรอบที่ลาออก ให้หน่วยงานเริ่มกระบวนการสรรหา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม   

2561 (ตําแหน่งทดแทน น.สพ.ภาณุพงษ์  มหาพรหม อยู่ในกรณีนี้)    
 

                   ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แจ้งมติ ก.บ.ม. เรื่อง การขออนุมัติลาศึกษาต่อของ อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว   

ประธานแจ้งให้ทราบว่า ตามหนังสือที่ ศธ 0523.1.7.3/392  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2560 ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 มีมติให้อาจารย์สุรีรัตน์  

ถือแก้ว ลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานเต็มเวลา มีกําหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 8  

มกราคม  2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 แจ้งให้ทราบเรื่องคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนคณะ 

ประธานแจ้งให้ทราบว่า  การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะ มหาวิทยาลัยให้ใช้คําส่ัง 

เดิมคือมีคณบดีเปน็ประธานกรรมการ  มีรองคณบดีฝ่ายบริหารเปน็รองประธานกรรมการ  และมีรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ , รองคณบดีฝ่ายวิจัย  และกรรมการประจําคณะเปน็กรรมการ โดยมีหัวหน้างานคลัง

และพัสดุเป็นเหรัญญิก และหัวหน้าสํานักงานคณบดีเปน็เลขานุการ  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
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1.1.4 แจ้งให้ทราบเรื่องการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม 

การศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ 

เกษตรบัณฑิตวิทยาลัย 

                    ประธานแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2560 เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร บณัฑิตวิทยาลัย 
 

                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 แจ้งเรื่องโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ทราบว่าจากการเข้าร่วมประชุมโครงการ 

ปลูกผักแลกค่าเทอม ปัจจุบันยังไม่ประสบผลสําเร็จด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด ซ่ึงมี

คณะที่ส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยเพียง 2 คณะ คือคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณะผลิตกรรมการเกษตร  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะประชุมเพ่ือติดตามผลต่อไป   
  

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.4 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
ประธานแจ้งให้ทราบว่า  มหาวิยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานภายในคือวิทยาลัยนานาชาติ 

ซ่ึงผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ภาษาต่างประเทศ ,สนับสนุนความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และเสริมบรรยากาศความเป็น

นานาชาติของมหาวิทยาลัย 
 

                    ที่ประชุมรับทราบ       
 

1.1.5 การจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ 

                     ประธานแจ้งให้ทราบว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 

26  พฤศจิกายน  2560 ได้อนุมัติพ้ืนที่ในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

1. กลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ บริเวณแปลงหญ้าเล้ียงสัตว์ คณะสัตวศาสตร์ฯ  

ติดกับศูนย์บริการวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เนื้อที่ประมาณ  20 ไร่ 
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2. กลุ่มอาคารโรงพยาบาลสัตว์ บริเวณศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ และ 

บางส่วนของแปลงทดลองคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

                    1.1.6  เรื่องแม่โจ้ 100 ป ี

ประธานแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทํา Reform มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  25   

พฤศจิกายน  2560 เรื่องแม่โจ้ 100 ปี มองไปอีก 17 ปี ปัจจุบันยังเน้นเรื่อง Organic/Green/ Eco U     

อยู่ 
 

                    ที่ประชุมรับทราบ  
 

  1.1.7  แจ้งมติคณะกรรมการอํานวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกํากับ  

ตามหนังสือที ่ ศธ 0523.1.30/398  ลงวันที ่ 14  ธันวาคม  2560 ได้แจ้งมติการ 

จัดทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือเบทาโกร 

ดังนี้ 

1. เห็นชอบเสนอแนะให้เชิญผู้เช่ียวชาญเข้ามาให้ความรู้ และเชิญบริษัทเพ่ือมา 

รับทราบแลกเปล่ียนแนวทางดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. เห็นชอบจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการช่ัวคราว เป็นระยะเวลา  6  

เดือน (ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2560 ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2561 โดยมอบเงินสนับสนุนให้กับ

มหาวิทยาลัยจํานวนเงินทั้งส้ิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 

                ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2560   

        ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว ให้มีการแก้ไขดังนี้  

หน้าที ่1 บรรทัดที่ 10 ลําดับที่ 5 ให้ตัดออก แล้วจัดเรียงลําดับใหม่ 

 หน้าที่ 3      บรรทัดที่ 1-2 คําว่า... Shanghai Kunying Ping Pigeon Club...แก้ไขเป็น...Shanghai  

                  Kunying Pigeon Club... 

                  บรรทัดที่ 25 ข้อ1. ความว่า...ให้เน้นภาระงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือด้านวิชาการและ 

                ด้านการเรียนการสอน...แก้ไขเป็น...ให้เน้นด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นหลักส่วน 

 ด้านบริการวิชาการและด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงานรอง... 

หน้าที่ 4     บรรทัดที่ 2 ความว่า...เชิญชูเกียรติต่อไป...แก้ไขเป็น...เชิดชูเกียรติต่อไป... 
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หน้าที ่5     บรรทัดที่ 1-3 ให้ตัดออกโดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน... 

 1) ได้ติดต่อเรื่องการจัดทําเสื้อกีฬาบุคลากร ประจําป ี 2560 กับบริษัทเวิร์ดสปอร์ต 

จํากัด คาดว่าจะได้เส้ือกีฬาประมาณกลางเดือนธันวาคม 2560 

 2) Dr. Budi guntoro จาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนิเซีย ได้แจ้งรายช่ือ 

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาฯ ในระหว่างวันที่  2-29 มกราคม 2561 จํานวน  

6 คน เป็นชาย 3 คน และ หญิง 3 คน เน้นทางด้านสุกร ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก 

คณะจัดรถจักรยานให้ 

                 3) อธิการบดีจาก National Ilan University Taiwan ได้เดินทางมาเข้าพบอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อจัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ 

                 4) ความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือกับสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อกําแพงแสน  

งานสารบรรณคณะได้จัดส่งตัวร่างให้กับมหาวิทยาลัยแล้วเนื้อหาคล้ายกับที่ทําความร่วมมือกับ 

เครือเบทาโกรฯ โดยมีเอกสารแนบท้ายจํานวน 2 ฉบับ คือ งบประมาณ หรือสินทรัพย์ต่างๆของมหา-  

วิทยาลัย และครุภัณฑ์และสิ่งอ่ืนๆ ที่สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อฯ นํามาลงทนุ 
 

                  หลังจากแก้ไขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องพิจารณาทักท้วง 

  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

                  4.1  พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามหนังสือที่ ศธ 0523.18/ว 99  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานสภา 

มหาวิทยาลัย กําหนดให้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นั้น 

ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ   ดังนี้  

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร 

2. ศ.ดร.สุจินต์  จินายน 

3. ศ.ดร.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค์ 

4. ศ.ดร.กนก  วงษ์ตะหง่าน 

5. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช 

 6. ดร.ณรงค์ชัย  ศรีสันติแสง 

7. ดร.สู่บุญ  วุฒิวงศ์                               

8. ดร.พงษ์  วิเศษไพฑรูย์ 
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9. ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง 

10.ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ 
 

                  4.2 พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ตําแหน่งทดแทน น.สพ.ภาณุพงศ์  มหาพรหม 

             ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานเริ่มกระบวนการสรรหาตําแหน่งทดแทนกรอบที่

ลาออก  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 นัน้ 

ที่ประชุมมีมติกําหนดคุณสมบตัิของผู้สมคัรตําแหน่งทดแทน น.สพ.ภาณุพงศ์  มหาพรหม 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านสัตวแพทยศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีระดับ

ปริญญาตรีต้องสําเร็จการศึกษาทางด้านสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

                     4.3 พิจารณาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  

(ครบรอบ 3 ปี)         

                   ตามที่คณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาเงินท่ีจะได้จากความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  (ครบรอบ 3 ปี) มาใช้

ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการนั้น   
 

                     เนื่องจากขณะนี้งานฟาร์มมีปัญหาเรื่องรถแทรกเตอร์ชํารุด ที่ประชุมจึงมีมติให้

คณะทํางานปรับปรุงอาคารฯ แจ้งข้อสรุปให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป  
 

4.4  หลกัเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหลกัสูตร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่  10  มิถนุายน  2556  ได้กําหนดประเภทรายจ่าย  

รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารบัรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

แล้วนั้น  

เพื่อความถูกต้องและเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ทีป่ระชุมจึงมีมติให้ 

หลักสูตรฯ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนสําหรบัอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่เข้าร่วมประชุม

หรือเข้าร่วมประชุมน้อยครัง้  
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4.5  การขอยืมเงินคณะสัตวศาสตร์ฯ 

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0523.19.1.5/321 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2560 สโมสร 

นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ ได้ขอยืมเงินคณะจํานวนเงิน  30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) เพื่อใช้ใน

โครงการพัฒนานกัธรุกิจรุ่นเยาว์  นัน้  
 

ที่ประชุมมีมติไม่อนมุัต ิ
 

                       4.7  พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

                                    -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเชิงนโยบาย 

              -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า 

 6.1 รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

พัฒนานักศึกษา 

 6.1.1  อาจารย์ ดร.วินัย   โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการ 

ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

1) การจัดทําเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาประจําป ี2560 ได้จัดทําและแจกให้ 

บุคลากรเรียบร้อยแล้ว จํานวน 74 ตัว สํารองไว้ 2 ตัว (สําหรับบุคลากรใหม่) และขอความร่วมมือใส่ใน 

วันเดินขบวนปิดการแข่งขันกีฬาในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  

                     2) คณะจะจัดงานขอบคุณบุคลากรในวันที่  17  ธันวาคม  2560 

3) ได้รับการติดต่อจาก UGM ประเทศอินโดนีเซีย ว่ามีความประสงค์จะส่งนักศึกษา

จํานวน 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) เข้าฝึกประสบการณ์ทางด้านสุกรเป็นระยะเวลา  1 เดือนในระหว่างวันที่ 

2 -29 มกราคม 2561 มีกําหนดการเดินทางมาถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จัดหาที่พักให้ และคณะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน      

3) ได้รับการติดต่อจากผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์ฯ Universitas Padjadjaran  ประเทศ

อินโดนีเซีย ว่ามีความประสงค์จะทํา MOU กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นกิจกรรมทางด้านสัตวศาสตร์ ซ่ึงได้

แนะนําให้ทําเรื่องไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทางอินโดนีเซีย ได้ขอความ

อนุเคราะห์ให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มาฝึกเสริมสร้างประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน 3 รุ่น 

แต่ละรุ่นมีระยะเวลาฝึกเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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  6.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานผล

การดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

1) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทุนและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการนักศึกษาเรียบร้อย

แล้ว     

2)  มหาวิทยาลัยกําหนดรายงานตัวสําหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 โดยในวันที่ 24 

พฤษภาคม 2560  ให้รายงานตัวเข้าหอพัก  

3)  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมพบผู้ปกครอง  ได้จัดทําอาหารกลางวันเล้ียง

ผู้ปกครองด้วย    

4)  ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต  

5)  ได้คัดเลือกทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประเภทไม่ต่อเนื่อง จํานวน 

5 ทุนๆละ 6,000 บาท  

6)  ได้คัดเลือกทุนประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวนทั้งส้ิน 35 ทุน 

7)  ได้คัดเลือกทุนประเภทนักศึกษาช่วยงานกิจกรรม จํานวน 2 ทุน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.1.3  ส.พญ.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รายงานผลการ

ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

 1)  กิจกรรมนักศึกษาที่ได้จัดไปแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

-  กิจกรรมที ่ 1  สัตวศาสตร์สัมพันธ์ 

-  กิจกรรมที ่ 2  การแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ 

-  กิจกรรมที ่ 3  การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้  

-  กิจกรรมที ่ 4  สัตวศาสตร์จิตอาสา 

2)  กิจกรรมที่จัดในเดือนมกราคม 2561 

-  ร่วมการแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ 

-  โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ 

    กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  ในวันที่ 17 มกราคม  2561 อบรมสตัฟฟ์สัตว์  อบรมต่อ

วีดีโอ อบรมฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า และอบรมถ่ายภาพสัตว์ 

    กิจกรรมสัตวศาสตร์วิชาชีพ  ในวันที่ 13-14 ,19-20  มกราคม 2561 
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3)  ทุนการศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้จดัสรรทนุ  ดังน้ี 

     นกัศึกษาช้ันปทีี่ 1-2   จํานวน  10  ทุน 

     นกัศึกษาสาขาสัตว์ปีก จํานวน    6  ทุน 

     นกัศึกษาสาขาสุกร  จํานวน    4  ทุน 

     นกัศึกษาสาขาโคนมและโคเนื้อ  จํานวน  4  ทุน 

 

  ทีป่ระชมุรบัทราบ 
 

6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

            6.2.1 อาจารย์ ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

1) วันที่  12  มกราคม  2561 จะจัดวิพากษ์หลักสูตร  

2) จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนในระหว่างวันที่ที่  26  มีนาคม-25   

พฤษภาคม  2560  และจัดส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่  11  มิถุนายน 2561 ถึงวันที่  

5  ตุลาคม  2561  

3) วันที่  24  มกราคม  2561 จัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 เลือกสาขาวิชาเอก  

4) รับนักศึกษาใหม่รอบรับตรงครั้งที่ 1 หลักสูตร 4 ป ีจาํนวน 94 คน ได้คัดเลือก 

นักศึกษาไว้ จาํนวน  80 คน  และหลักสูตร 4 ปเีทียบเข้าเรียน สาขาสัตว์ปีก จํานวน 8  คน สาขาการ

ผลิตสุกร จํานวน 15 คน และสาขาโคนมและโคเนื้อ จํานวน  29 คน 

5) รับนักศึกษาใหม่รอบรับตรงครั้งที่  2  หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตร 4 ป ีเทียบเข้า 

เรียนในระหว่างวันที ่22 ธนัวาคม  2560 ถึงวันที ่ 15  กุมภาพนัธ์  2561    
   

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

                   6.2.2 อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง  ได้รายงานผลการดําเนินงานแทนประธานอาจารย์

ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังนี้ 

  1)  มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ดังนี้ 

    ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2561 

                   รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 – 12 มกราคม  2561 

                   รอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 8 มีนาคม 2561 

                   รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2561 
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      ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561 

      ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 21 กันยายน 2561 

2) การปรับปรุงหลักสูตรฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

โดยมีมติให้ปรับแก้ไข ทั้งนี้ได้ดําเนินการแก้ไขส่งให้กับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อตรวจสอบต่อไป  

3) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดประชุมนักศึกษาฯ เพื่อติดตามรายงานความ 

ก้าวหน้าและแผนการศึกษา   โดยได้เชิญอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มาร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา 

เพื่อสามารถนําไปวางแผนการเรียน/งานวิจัยให้สําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้ 

     4)  การสอบประมวลความรู้และสอบวิทยานิพนธ์  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 น.ส.ธัญญรัตน์  รู้หลัก  ได้สอบประมวลความรู้  

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 น.ส.กรรณิกา  ฮามประคร  ได้สอบประมวลความรู้  

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 Miss Vathsana Phonexai  ได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ 

แล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเล่มเพื่อยื่นขอสําเร็จการศึกษาต่อไป 

                    5) หลักสูตรฯ ได้วางแผนจัดทําโครงการ Journal club เพื่อเปิดเวทีเตรียมความพร้อมให้กบั

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการนําเสนองานวิจัย ทั้งน้ีจะเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรของคณะฯ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป  
 

      ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม  ประธานอาจารย์ประจํา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรฯ ดังน้ี 

ประจําภาคการศึกษาที ่1/2561 

รอบที ่1  ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 – 12 มกราคม  2561 

รอบที ่2  ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 8 มีนาคม 2561 

รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2561 

ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 21 กันยายน 2561 

2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ  2560 อยู่ในระหว่างให้ สกอ.พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

3) หลักสูตรฯ อยู่ในระหว่างจดัทํารายละเอียดข้อมูลหลักสูตรฯ (มคอ.2) เปน็ภาษา 

อังกฤษ 

          ที่ประชุมรับทราบ 

 



๑๑ 

 

 

 
 

      

      6.3  ติดตามผลการดําเนินงาน 

     6.3.1  การปรับปรุงสถานที่ (อาคารบริการวิชาการ) โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

     ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 

     6.3.2  หลักสูตร ทษ.บ.(สัตวศาสตร์) โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

  ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  6.4 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

        -ไม่มี- 

  6.5 รายงานสถานะการเงิน   

   นางสาวอรทัย  ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะการเงินประจําปี

งบประมาณ  2560 ณ  วันที่ 8  ธันวาคม  2560 ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
           

                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ 

    7.1  รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปา 

  นายธนกร  เคหา   ได้รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

      ที่ประชุมรับทราบ 

 

 7.2 การขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างเตาผลิตถ่านจากไม้ลําไยสําหรับงานวิจัยฯ  

                     ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์   ได้ขออนุมัติใช้พ้ืนที่ของคณะ เพ่ือใช้

ในงานวิจัยนั้น  เนื่องจากไม่มีทุนวิจัยดังนั้นจึงขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารสัตว์อินทรีย์   
 

  ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ 
 

 7.3 การจัดทําผังแม่บทงานฟาร์ม 

    สืบเนื่องจากกรณีการขอใช้ พ้ืนทีใ่นการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ประชุมจึงมีมติให้

งานฟาร์มจัดทําผังแม่บทให้คณะกรรมการประจําคณะต่อไป 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 
 

ปิดประชุมเวลา  12.20 น.  

 

 
         (นางดาริน  ชมภูพันธ์) 

              ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         

 
 (นางแสงจันทร์   ศรีวังพล) 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                           

                          

  

  

  

                           

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


